



ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔



ให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างทั่วถึง.

● เมืองเก่าหรือสกัดการระบาด

พระนครศรีอยุธยา-นพ.พีระ อารีรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมคณะผู้บริหาร และ จนท.สำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 4 สระบุรี เดินทางเข้าพบนายภานุ แย้มศรี ผวจ.
พระนครศรีอยุธยา ที่ห้องประชุมมหาธาตุ ศาลากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือในเรื่องการกำหนด
มาตรการป้องกันควบคุมโรคในสถานประกอบกิจการ



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/newspaper>

"เด็กป่วย" 7 โรค ง่อให้ฉีดไฟเซอร์ บุสเข็ม 3 กลุ่มประชาชน ปลายปีหรือปีหน้า



สธ.เตรียมเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้ 3 กลุ่มเสี่ยง รวมถึงเด็กป่วย 7 โรคเรื้อรัง เน้น กทม. ปริมณฑลและจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มลดแรกก่อน หลังฉีดให้บุคลากรด่านหน้าแล้ว 5.7 หมื่นโดส ไร้ปัญหา ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง ขณะที่เป็นการครั้งแรกในรอบสัปดาห์ ภาพรวมไทยติดเชื้อโควิดต่ำกว่า 2 หมื่นคน แต่เสียชีวิตยังสูง 138 ศพ พม.คาดโควิดทำเด็กกำพร้ามากขึ้น เตรียมจัดระบบดูแลระยะยาว รองอธิบดีกรมควบคุมโรคชี้ กทม. ส่อสัญญาณดีผู้ป่วยใหม่ลด หลังตะลุยฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 ได้เกินร้อยละ 70 ส่วน ตจว.ยังมั่นใจคุมสถานการณ์ได้ ด้าน "จรินทร์" เล็งชง ศบค.ผ่อนผันให้ห้างสรรพสินค้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นต่อการอยู่บ้านได้

เข้าสู่สัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) ในไทย แม้ภาพรวมยอดผู้ติดเชื้อยังลดไม่มาก แต่เริ่มมีสัญญาณที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน กทม.ที่ผู้ติดเชื้อลดลงบ้าง หลังมีการเร่งฉีดวัคซีน ขณะที่ภาพรวมยอดผู้รักษาหายก็เพิ่มขึ้นเกินหลักหมื่นต่อเนื่อง

ติดเชื้อต่ำสองหมื่น ดับ 138 ศพ

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,983 คน ซึ่งต่ำกว่าสองหมื่นคนเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเป็นการติดเชื้อในประเทศ 19,627 คน มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 16,780 คน มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 2,847 คน จากเรือนจำและที่ต้องขัง 350 คน และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 6 คน ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 756,505 คน ผู้หายป่วยเพิ่ม 18,503 คน ยอดรวมหายป่วยแล้ว 535,515 คน อยู่ระหว่างการรักษา 214,786 คน อาการหนัก 5,157 คน ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,070 คน เสียชีวิตเพิ่ม 138 ศพ เป็นชาย 68 คน หญิง 70 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้เสียชีวิตที่บ้าน 1 คน คือ จ.ยะลา ทำให้ขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 6,204 ศพ ขณะที่การฉีดวัคซีนวันที่ 7 ส.ค.198,527 โดส ทำให้มียอดฉีดสะสม 20,478,635 โดส



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/newspaper>

ฉีดไฟเซอร์ด้านหน้า 5.7 หมื่นโดส

ต่อมาที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงถึง การกระจายวัคซีนไฟเซอร์ล็อตบริจาต 1.5 ล้านโดส ว่า ตั้งแต่วันที่ 4-7 ส.ค. ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด้านหน้าไปแล้ว 5.7 หมื่นโดส ล็อตแรกจัดส่งไปประมาณ 446,000 กว่าโดส เหลือประมาณ 2.5 แสนโดส จะกระจายไปอีก ส่วนหนึ่งสำรองเป็นเข็มสองของผู้ที่ได้รับเข็มแรก เนื่องจากยังมีบุคลากรด้าน หน้าส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ฉีด เป็นผู้จบใหม่และอีกส่วนรอวัคซีน ส่วนใหญ่บุคลากรทางการแพทย์ฉีดซิโนแวค 2 เข็มแรกไปแล้วตั้งแต่ มี.ค.-เม.ย. ได้สำรวจการฉีดบูสเตอร์โดสตั้งแต่ต้น ก.ค.กว่าร้อยละ 20 รับประทานด้วย แอสตราเซนเนกาไปแล้ว เหลือที่รอไฟเซอร์ ร้อยละ 70 บางส่วนไม่ฉีดเพราะเพิ่งรับแอสตราไป 2 เข็ม ยังมี ภูมิสูงอยู่ จึงเป็นที่มาในการจัดส่งไป รพ.ประมาณร้อยละ 50-70 เป็นข้อมูลที่อยู่ในระบบในแต่ รพ.ใครฉีด วัคซีนอะไร อย่างไรบ้างและยอดสำรวจเท่าไร อีกเหตุผลต้องกันไว้เพื่อกันการระบาดใหม่ในหลายจังหวัดที่ เกิดขึ้น ขณะนี้หลาย รพ.มีบุคลากรสาธารณสุขที่เป็นด่านหลัง หรือไม่ได้อยู่แผนกผู้ป่วยโรคติดต่อ แต่วันนี้มี การระบาดมาก หลาย รพ.มีการะมากขึ้นและต้องให้บุคลากรเหล่านั้นมาร่วมดูแลผู้ป่วยโควิดด้วย จึงต้อง กลายมาเป็นด่านหน้าหน้าใหม่ ต้องกันวัคซีนไว้ให้กลุ่มนี้ด้วย เพราะการระบาดเริ่มกระจายไปยังต่างจังหวัด น่าจะเกือบแสนแล้ว หลังจากที่มีมาตรการให้ผู้ป่วยกลับไปรักษาภูมิล่าเนา

เล็งใช้ฉีดเข็มแรก 3 กลุ่มเสี่ยง

นพ.โสภณกล่าวอีกว่า ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็ก 12 ปีที่มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน อ้วน ไตเรื้อรัง มะเร็ง หัวใจ วัคซีนนี้มีประมาณ 645,000 โดส จะเน้นให้ จังหวัดระบาด เช่น กทม.ปริมณฑล พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัดแรกก่อน จะจัดส่งวันที่ 9 ส.ค.นี้ ไปยัง รพ.ระดับ จังหวัดต่างๆ เพื่อจัดบริการได้อย่างมีคุณภาพ คาดจะฉีดได้กลางสัปดาห์นี้ เน้นให้ผู้มารับบริการที่ยังไม่ได้ รับวัคซีนมาก่อน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เร็ว ส่วนอีก 16 จังหวัดเพิ่งประกาศสถานการณ์จัดสรรงวดต่อไป ทั้งนี้ การ ฉีดในบุคลากรสาธารณสุขด้านหน้าก่อน สามารถติดตามอาการหลังฉีดได้ง่าย จากที่ฉีดไปกว่า 5 หมื่นโดส ยังไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง หากมีปัญหาก็จะเห็นก่อน จากนั้นจึงมาฉีดผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง ซึ่ง เป็นกลุ่มที่แข็งแรงน้อยกว่า ส่วนชาวต่างชาติเน้นผู้สูงอายุ และคนไทยนักเรียนไทยที่จะเดินทางไปต่าง ประเทศอีก 1.5 แสนโดส รวมถึงกันไว้วิจัย 5 พันโดส เพื่อศึกษาวัคซีนต่างๆที่อาจจะมีการฉีดไขว้เพื่อให้เกิด ภูมิคุ้มกันสูง ยืนยันทุกคนได้ฉีด ทั้งนี้ทุกรพ.มีการกำกับติดตามสามารถตรวจสอบได้

พบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบน้อย

นพ.โสภณกล่าวด้วยว่า รายงานการเฝ้าระวังไม่พึงประสงค์ภายหลังรับวัคซีน mRNA โดยศูนย์ป้องกัน ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่ฉีดไฟเซอร์และบางส่วนฉีดโมเดอร์นา พบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ 1,226 ราย จาก 300 ล้านโดส เฉลี่ย 4 รายต่อ 1 ล้านโดส ถือว่าเป็นภาวะ ที่พบน้อย มาก และพบภาวะดังกล่าวหลังฉีดเข็มสองมากกว่าเข็มแรก ช่วงอายุที่พบบ่อยคือน้อยกว่า 30 ปี โดยเฉพาะ 16-20 ปี เป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลาย ส่วนใหญ่มีอาการหลังฉีดไปแล้ว 5 วัน เจ็บหน้าอก หายใจไม่สะดวก ใจ สั่น ไม่มีเสียชีวิต พบในกลุ่มผู้ชายมากกว่าหญิงและเฉลี่ยอายุที่สูงกว่าหญิง แต่ไม่มีมีการฉีดวัคซีนก็พบอยู่ แล้วในคนปกติ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เป็นข้อมูลที่เราศึกษาและเรามีระบบเฝ้าระวัง หากประมาณค่า จากข้อมูลดังกล่าวถ้าหากฉีด 1.5 ล้านโดส อาจจะมี 6 ราย ขณะนี้เราฉีดไป 5 หมื่นกว่าโดส ยังไม่พบ อาการดังกล่าว



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/newspaper>

ประเมินเด็กกลุ่มเสี่ยงก่อนฉีด

นพ.โสภณกล่าวด้วยว่า การฉีดในกลุ่มเด็ก 12 ปีที่เป็นกลุ่มเสี่ยง คาดว่ามีประมาณหลักแสนคน ส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วน นอกจากนี้มีโรคหัวใจ ไต มะเร็ง จะต้องประเมินเด็กก่อนว่าอยู่ในภาวะที่พร้อมรับวัคซีนหรือไม่ และต้องติดตามอาการหลังฉีด 30 นาที จากนั้นติดตาม 1 วันและ 7 วัน ส่วนใหญ่อาการจะแสดงในช่วง 7 วันหลังฉีด เรายังไม่เคยฉีด เด็กไทยก็ต้องนำข้อมูลจากต่างประเทศมาศึกษา รวมทั้งมีระบบเฝ้าระวังผ่านหมอพร้อมหากมีอาการผิดปกติให้รีบกลับมา รพ. ภาวะกล้ามเนื้อ หัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ เป็นภาวะที่ดูแลได้ ฉะนั้นความเสี่ยงน้อยกว่าประโยชน์ที่ได้รับเพราะขณะนี้เด็กป่วยโรคเรื้อรังติดโควิดเสียชีวิตแล้ว จึงยังไม่ฉีดให้เด็กทั่วไป แต่ฉีดเด็กกลุ่มเสี่ยงก่อน

เดือนนี้ ตจว.ได้วัคซีน 10 ล้านโดส

สำหรับแผนกระจายวัคซีนในเดือน ส.ค. นพ.โสภณ กล่าวว่า แต่ละสัปดาห์กระทรวงสาธารณสุขจะส่งวัคซีนออกไปต่างจังหวัด 2-2.5 ล้านโดส รวม 4 สัปดาห์ในเดือน ส.ค.รวม 10 ล้านโดส โดยสัดส่วนวัคซีนร้อยละ 80 จะไปที่ต่างจังหวัด ครึ่งหนึ่งจัดสรรไปยัง 29 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพราะมีภาวะระบาดเน้นฉีดกลุ่ม 608 ให้ได้ร้อยละ 70 โดยวัคซีนมีทั้งแอสตราและซิโนแวคในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ส่วนการประเมินล็อกดาวน์ พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อนำเข้าโดยกลับยังภูมิภาคแล้ว ส่วนใหญ่มีบริหารจัดการที่ดี ไม่แพร่เชื้อต่อ น่าจะควบคุมได้ สถานการณ์น่าจะดีขึ้น

สัญญาณดี กทม.จะชะลอตัว

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวอีกว่าส่วน จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ อาจจะต้องใช้เวลาควบคุมโรค 1 เดือน หากไม่ระบอบางกว้าง ควบคุมให้อยู่ในจำนวนที่ไม่มากเกินไปจนขีดความสามารถการรักษาพยาบาลในพื้นที่น่าจะทำได้ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อีสาน ภาคกลางตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคใต้บางพื้นที่ ส่วน กทม. มีสัญญาณที่น่าจะชะลอตัว จากจำนวนผู้เสียชีวิตไม่ได้พุ่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 100 รายต่อวัน และพบการติดเชื้อหลังตรวจแอนติเจน เทสต์ คิดประมาณร้อยละ 10 การติดเชื้อคงที่ ฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุได้เกินร้อยละ 70 แล้ว กทม.น่าจะชะลอตัวช่วงใกล้ๆนี้

ปชช.ทั่วไปรอเข็ม 3 ปลายปี

นพ.โสภณ ยังกล่าวถึงคนที่ฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็มไปแล้ว ถึงฉีดมานานก็ยังป้องกันการเสียชีวิตได้อย่างน้อยเกือบร้อยละ 90 แต่การป้องกันติดเชื้อลดลง แต่ลดลงทุกตัววัคซีน ซึ่งเชื้อเดลตาไม่ว่าวัคซีนตัวใดก็ยังติดเชื้อได้ ดังนั้นต้องได้รับบูสเตอร์โดส ซึ่งกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าเป็นกลุ่มแรกที่เราดำเนินการแล้ว กลุ่มรองลงมาที่จะได้รับคือกลุ่ม ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิดและมีโอกาสได้รับ เชื้อจากนั้นเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น โรคเรื้อรัง ส่วน ประชาชนทั่วไปคาดจะเป็นปลายปีหรือต้นปีหน้า ซึ่งรอบูสเตอร์ด้วยวัคซีนรุ่นต่อไป จะครอบคลุมเชื้อได้ดีกว่า



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/newspaper>

ต้องฉีดมากขึ้นเพื่อได้ภูมิคุ้มกันหมู่

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า วันเดียวกัน ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อมูลในเฟซบุ๊ก มีสาระสำคัญว่าหากจะหยุดยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ จากเดิมที่เคยคำนวณไว้ว่าต้องฉีดวัคซีนให้ประชากรไทยให้ครอบคลุมให้ได้ 70 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 50 ล้านคน ต้องใช้วัคซีน 100 ล้านโดส แต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปไวรัสปรับตัวจากสายพันธุ์อัลฟา ถึงปัจจุบันเป็นสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) ที่ติดต่อกันได้ง่ายขึ้นอีก ภูมิคุ้มกันหมู่ที่ต้องการก็จะเปลี่ยนไป โดยเราต้องการให้วัคซีนในประชากรเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อย 85 เปอร์เซ็นต์ พร้อมกันนี้ ยังระบุถึงการฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยว่าถ้าทั่วโลกต้องการเพิ่มกันหมดทุกประเทศในการควบคุมการระบาดของโรค ปริมาณวัคซีนที่ขณะนี้ไม่เพียงพออยู่แล้ว จะยิ่งไม่เพียงพอใหญ่ และบางประเทศจะเริ่มให้เข็ม 3 อีก จะทำให้ยิ่งขาดแคลนวัคซีนมากขึ้น

นายกฯขอบคุณ 38 ทีมหมอชนบท

วันเดียวกัน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ร.มว.กมลทิพย์ ชื่นชมทีมแพทย์ชนบท 38 ทีมจากทั่วประเทศ รวมทั้งทีมอาสาจากภาคประชาชน ที่เสียสละและอุทิศตนเข้ามาสนับสนุนการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกทม. ร่วมตรวจหาเชื้อเชิงรุก โดยทีมแพทย์ชนบท 38 ทีมประกอบด้วย ภาคเหนือ 6 ทีม ภาคกลาง 10 ทีม ภาคตะวันออก 2 ทีม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 ทีม และภาคใต้ 8 ทีม ตรวจเชิงรุกในพื้นที่ กทม. ระหว่างวันที่ 4-10 ส.ค.นี้ ตรวจ ATK สะสม ถึงวันที่ 5 ส.ค. ตรวจคัดกรองแล้ว 30,407 คน พบติดเชื้อ 3,298 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 จ่ายยาฟ้าสีฟ้าเวียโรไป 66,700 เม็ด มีเป้าหมายคัดกรองผู้ป่วยจำนวน 250,000 คน และตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. ยังได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังด้วย

คาดเด็กกำพร้าจากโควิดพุ่ง

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและเด็กกำพร้าที่ต้องสูญเสียพ่อแม่จากโรคโควิด-19 ว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ สธ.ให้การดูแลตามระบบสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนเด็กที่ไม่มีคนดูแล เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองติดเชื้อ จะประสานไปอยู่ที่สถานกักตัวของรัฐ เป็นเวลา 14 วัน หากผู้ปกครองยังไม่สามารถดูแลเด็กได้ เด็กจะได้รับการดูแลในสถานสงเคราะห์จนกว่าผู้ปกครองจะมีความพร้อม กรณีเด็กกำพร้าเนื่องจากพ่อแม่หรือผู้ดูแลเสียชีวิตทั้งหมดจากโรคโควิด-19 เบื้องต้น กระทรวง พม.รายงานว่ามี 35 คน และคาดว่าจะมีมากกว่านี้ กระทรวงจะช่วยเหลือระยะยาวด้วย

ขง ศบค.ให้ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้าง

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ ร.มว.พาณิชย์ หลังตรวจสอบการจำหน่ายสินค้า ณ ห้างแม็คโคร สาขาสามเสน ว่า เตรียมเสนอ ศบค.ให้ผ่อนผันให้ห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้างสรรพสินค้า เช่น ห้างเซ็นทรัล ห้างเดอะมอลล์ เป็นต้น สามารถขายเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเน้นเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการอยู่บ้าน เช่น หม้อหุงข้าว ไมโครเวฟ กระทะไฟฟ้า กาต้มน้ำ ที่ปิ้งย่าง หรือพัดลม ฯลฯ หลังจาก ศบค.มีคำสั่งปิดห้างสรรพสินค้าไปช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งจะทำให้ลิสต์อย่างน้อย 10 รายการที่ให้ขายได้



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/newspaper>

กทม.ลุยฉีดวัคซีน 3 กลุ่มหลัก

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ใน กทม. เมื่อวันที่ 8 ส.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวหลังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนนอก รพ. “หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย” ณ ชั้น 4 หน้าโรงภาพยนตร์ SF CINEMA ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค ว่า ส.ค.นี้ กทม.จะได้รับวัคซีน 750,000 โดส กทม.จะจัดฉีดให้แก่ 3 กลุ่มหลัก คือ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ลงทะเบียนผ่านโครงการไทยร่วมใจ ในคิวเดิมที่เลื่อนตามลำดับต่อไป หากได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมจะเร่งฉีดให้กับประชาชนทันที ขณะนี้ศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสามารถรองรับประชาชนได้สูงสุดถึง 80,000 คนต่อวัน โดยผู้สูงอายุใน กทม.ได้รับวัคซีนแล้วร้อยละ 80 คาดว่าภายในเดือน ส.ค.นี้ จะสามารถฉีดวัคซีนให้คนกรุงเทพฯ ได้ทั่วถึงร้อยละ 60-70

ฉีด 12 จุดหญิงท้องให้วอล์กอิน

ส่วนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ใน กทม. ที่ติดขัดปัญหาการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ แต่สะดวกลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์มากกว่า สามารถลงทะเบียนผ่านทางสายด่วนศูนย์ประสานงานฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ “ไทยร่วมใจ Thai PBS” และจองคิวฉีดวัคซีนทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2790-2855 รวม 40 คู่สาย ได้อีกช่องทางหนึ่ง ส่วนผู้ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ สามารถ Walk-in เข้ารับวัคซีนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน เพียงนำใบฝากครรภ์หรือใบรับรองการตั้งครรภ์จากแพทย์พร้อมบัตรประชาชนมาแสดง ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ 12 จุด ประกอบด้วย 1.SCB สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) 2.SCG บางซื่อ 3.โรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบัง 4.เซ็นทรัล ลาดพร้าว 5.เซ็นทรัลเวิลด์ 6.สยามยามมิตราทาว์น 7.โลตัส พระราม 4 8.เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟรอนท์ 9.มหาวิทยาลัยหอการค้า 10.สยามพารากอน 11.เดอะมอลล์ บางกะปิ และ 12.เดอะมอลล์ บางแค ผู้ที่จะมารับการฉีดวัคซีนสามารถสอบถามข้อมูลและเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัคซีน 1516 และเฟซบุ๊กเพจไทยร่วมใจ

ขยายศูนย์พักคอยฯ บางแค

จากนั้นผู้ว่าฯ กทม. พร้อมคณะ ตรวจสอบความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตบางแค แห่งที่ 2 บริเวณโรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค รองรับผู้ป่วยได้ 312 เตียง แบ่งเป็นผู้ป่วยระดับสีเหลือง/แดง 48 เตียง ผู้ที่มีผลการตรวจ ATK ติดเชื้อ 33 เตียง และผู้ป่วยระดับสีเขียว 231 เตียง มีทีมแพทย์จาก รพ.บางปะกอก 8 และศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย เปิดให้บริการในวันที่ 9 ส.ค. และตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางแค แห่งที่ 1 ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแค (เรืองสอน) เป็นศูนย์พักคอย 1 ใน 7 แห่ง ที่ กทม.เตรียมขยายศักยภาพในการรองรับผู้ป่วย โดยปรับเป็นศูนย์พักคอยกึ่งโรงพยาบาลสนาม (Com-munity Isolation plus : CI plus) เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีอาการระดับสีเหลืองได้รับการรักษาเพิ่มขึ้น รองรับผู้ป่วยได้ 150 เตียง แบ่งเป็นชาย 62 เตียง หญิง 77 เตียง พ้อลุกอ่อน 4 เตียง และแม่ลูกอ่อน 7 เตียง มีทีมแพทย์จาก รพ.หลวงพ่อดำศักดิ์ ชุติณฺโธ ฤทธิศ เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/newspaper>

รพ.สนามแสงแห่งใจพร้อมรับผู้ป่วย

อีกด้านหนึ่ง ที่ รพ.แสงแห่งใจ ขอยึดคลองปลัดเปรียง ถนนบางนาตราด กม.5 เมื่อช่วงสาย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) มาตรวจเยี่ยม รพ.สนามแสงแห่งใจ และชมการสาธิตการรักษาพยาบาลด้วยระบบ telemedicine tablet “ไต้ม ฮอสพิทอล” (Kaitomm Hospital) และหุ่นยนต์ “ปิ่นโต” ในการสื่อสารกับผู้ป่วย โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายวันชัย คงเกษม ผวจ.สมุทรปราการ นพ.นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายณัฐพงศ์ เต่างสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว ร่วมเยี่ยมชม เพื่อขอบคุณภาคเอกชนและให้คำแนะนำ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการทำงานช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐ โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลแสงแห่งใจ นำโดย ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการบริษัท พรินซ์เพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ในเครือบริษัท พรินซ์เพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC และนายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผอ.รพ.พรินซ์สุวรรณภูมิ ในฐานะ ผอ.รพ.สนามแสงแห่งใจ พร้อมคณะ พาเยี่ยมชม ทั้งนี้ รพ.สนามแสงแห่งใจ มีกำหนดเปิดรับผู้ป่วยที่ลงทะเบียนผ่านระบบ เว็บไซต์หรือคอล เซ็นเตอร์ และได้รับการคัดกรองแล้ว เข้ามารักษาตัวเป็นวันแรก วันที่ 9 ส.ค.นี้

ปิด 2 มบ.คลังสเตอร์ฝรั่งิมจู

ส่วนที่ จ.บุรีรัมย์ สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง เมื่อผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตอีก 4 ศพ ติดเชื้อรายใหม่วันเดียว 352 คน นอกจากนี้ นายธัชกร หัตถาธยาภูล ผวจ.บุรีรัมย์ ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 35/2564 และคำสั่งที่ 37/2564 ลงวันที่ 7 ส.ค.2564 ห้ามเข้าออกเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันที่ 7-21 ส.ค.2564 ในพื้นที่บริเวณคุ้มเหนือและคุ้มตะวันตกกลาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือน้อย ต.สวายจิก อ.เมืองบุรีรัมย์ หมู่บ้านที่ปลูกฝรั่งิมจูชาย หลังมีชาวบ้านนำฝรั่งิมจูไปขายที่ตลาดแห่งหนึ่งใน จ.สุรินทร์ แล้วกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านตามปกติโดยไม่รู้ตัวตัวเองติดเชื้อโควิด กลายเป็นการนำเชื้อมาแพร่ติดคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านรวม 8 คน และพื้นที่บริเวณฝั่งทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของบ้านหนองขาม หมู่ที่ 14 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง ที่พบผู้ติดเชื้อด้วย 17 คน รวมสองหมู่บ้านติดเชื้อรวม 25 คน

ย้าย 89 ผู้ป่วยโควิดมีทารกด้วย

นอกจากนี้ ช่วงสายวันที่ 8 ส.ค. มูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับการร้องขอจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ให้จัดรถและทีมงานสนับสนุนการขนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 89 คน จาก รพ.สนามแบบฮอสพิเทล โรงแรมภัทรา ตำบลและอำเภอบางเสาธง ไปยังฮอสพิเทล โรงแรม Mucho Cosi ตำบลและอำเภอบางบ่อ เนื่องจากสถานที่เดิมไม่พอรองรับผู้ป่วย มูลนิธิจึงจัดรถตู้พยาบาล 5 คันรถโควิดบัส 1 คัน และรถบรรทุกขนาดใหญ่อีก 1 คัน ไปสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งหมด โดย 1 ในจำนวนนี้มีเด็กทารกอายุเพียง 1 เดือน ที่ป่วยโควิดด้วย



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/newspaper>

ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตต่อเนื่อง

ขณะที่จังหวัดที่ถูกกำหนดเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ปรากฏว่ายังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นหลักร้อยถึงหลักพันคนต่อเนื่อง โดย จ.ยะลา ติดเชื้อเพิ่ม 143 คน ส่วน จ.ปัตตานี ยอดติดเชื้อใหม่พุ่งเพิ่มอีก 219 คน ตายเพิ่ม 4 ศพ และพบว่าผู้สูงอายุแห่งจิตเวชแบบไดรฟ์ ทรูกันอย่างคึกคัก ขณะที่ จ.นครราชสีมา ค่อยใจขึ้นเมื่อติดเชื้อเพิ่มแค่ 237 คน แต่เสียชีวิตพรวด 4 ศพ ด้าน จ.นนทบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 941 คน ส่วน จ.สุพรรณบุรี พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 153 คน เสียชีวิตอีก 5 ศพ ขณะที่ จ.สมุทรสาคร ผู้ติดเชื้อใหม่ยังพุ่งเกินพันที่ 1,391 คน เสียชีวิตสูงถึง 12 ศพ เช่นเดียวกับ จ.ชลบุรี ยอดติดเชื้อยังพุ่งที่ 1,476 คน เสียชีวิตเพิ่มอีก 8 ศพ และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดเชื้อใหม่ 151 คน ในจำนวนนี้เป็นกรพบเพิ่มในคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปผลไม้กระป๋อง ที่ อ.สามร้อยยอด และคลัสเตอร์งานเลี้ยงบ้านเพื่อนที่ อ.กุยบุรี นอกจากนี้ มีรายงานว่าแรงงานชาวเมียนมา 42 คน ที่ถูกจับกุมได้ที่จุดตรวจประจักษ์ หรือด่านสถานีดินเป็ด อ.เมืองประจวบฯ ขณะนั่งรถทัวร์ ทะเบียน 30-5714 กรุงเทพมหานคร อ้างจะกลับประเทศที่จุด ผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬี ผลการตรวจพบติดเชื้อ 12 คน



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/newspaper>



เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูในชุดป้องกันติดเชื้ออัมฤกษ์อายุเพียง 1 เดือน ที่ติดเชื้อโควิด-19 ขณะร่วมกันเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ 89 คน จากหอสหพิเทลใน อ.บางเสาธง ที่ไม่พอรับผู้ป่วยไปยังหอสหพิเทลใน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ.

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/>

โควิดชลบุรียกระดับทะลุพัน วันนี้ติดเชื้อใหม่ 1,318 ราย-ตายอีก 6

สถานการณ์ระบาดโควิด ชลบุรี ยังยืนระดับพุ่งทะลุพัน วันนี้ ติดเชื้อ 1,318 เสียชีวิต 6 สะสม 179 ลุยค้นหาเชิงลึกการระบาดทั่วจังหวัด 40 คลัสเตอร์



เมื่อวันที่ 9 ส.ค. เพจ “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี” โพสต์ภาพพร้อมข้อความ ระบุว่า “วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,318 ราย 1. Cluster บริษัท ชิโคนี้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี 18 ราย 2. Cluster บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด อำเภอศรีราชา 16 ราย 3. Cluster บริษัท อิตาเลียนไทย (โครงการไทยออยล์) อำเภอศรีราชา 14 ราย 4. Cluster บริษัท อิตาเลียนไทย อำเภอ บางละมุง 10 ราย 5. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 33 ราย 6. บุคลากรทางการแพทย์ 9 ราย 7. สถานประกอบการในจังหวัด ระยองหลายแห่ง 24 ราย 8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 8.1 ในครอบครัว 199 ราย 8.2 จากสถานที่ทำงาน 267 ราย 8.3 บุคคลใกล้ชิด 3 ราย 9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 207 ราย 10. อยู่ ระหว่างการสอบสวนโรค 518 ราย

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/>

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 1,506 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 846 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู้ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 21 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง

ขอความร่วมมือ ตลาดดังนี้ 1. ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย 2. ไม่สังสรรค์ 3. ป่วยต้องหยุด 4. ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ 5. ใส่แมสก์ตลอดเวลา 6. เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน 7. เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน 8. ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง และขอความร่วมมือในสถานประกอบการ มาตรการดังนี้ 1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า 2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย 3. ป่วยต้องหยุด 4. จุดสัมผัสร่วมต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นเซอร์แล้วต้องล้างมือทันที 5. เครื่องครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่เข้าไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสรรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง ขณะนี้มีการระบาดในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/>

รพ.สนาม มธ.รณรงค์หาความชอบธรรม ขอไฟเขียวให้จนท.ต้านหน้าแต่ได้มาไม่ถึงครึ่ง!

เพจ “โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์” โพสต์รายงานสถานการณ์การรับมือกับโควิด-19 พร้อมเผยแพร่ข้อมูลวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่สามเป็น Pfizer ให้เจ้าหน้าที่ แต่ได้มาไม่ถึงครึ่งของจำนวนบุคลากร



เมื่อวันที่ 9 ส.ค. เพจ “โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์” โพสต์ข้อความรายงานสถานการณ์การรับมือกับโควิด-19 ระบุว่า วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคมครบสี่เดือนเต็มของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เวฟ3+4และวันที่ 59 ของศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์รังสิต

ตัวเลขผู้ป่วยโควิดรายใหม่วันนี้ลดลงบ้าง อยู่ที่ 19983คนและมีผู้เสียชีวิต 138 คน ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยโควิดที่เสียชีวิตที่รพ.ธรรมศาสตร์เมื่อวานมากถึงสามคนและผลการตรวจ RT-PCRที่ปรากฏเมื่อเช้า มีผู้ป่วยผลบวกรายใหม่อีก 39 รายจากผู้เข้าตรวจ swab 133 คน คิดเป็นเกือบ40% ของผู้ที่มาตรวจทั้งหมดเลยที่เดียว ในจำนวนนี้มีบุคลากรของรพ.ธรรมศาสตร์ กลายเป็นผู้ติดเชื้อเพิ่มมาอีกสองรายด้วย

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีน Astraให้กับผู้ที่ลงทะเบียนคิวไว้ ที่เราทำเกือบสองเดือนติดต่อกันมาแล้ว วันนี้เราทำเพิ่มได้อีก 2,068 คนยิ่งการระบาดรุนแรงมากขึ้น และมีผู้เสียชีวิตในแต่ละวันมากขึ้น เราได้เห็นจากสีหน้าและแววตาของผู้ได้รับวัคซีนว่า ชีวิตของผู้คนที่มาพบเรา ดูมีความหวังมากขึ้นเพียงใด เมื่อเดินออกไปจากยิม 4 หลังจากฉีดวัคซีนเสร็จ

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/>

พวกเราช่วยดูแลจัดหา จัดการ และฉีด Astra ให้กับผู้คนมากกว่า 100,000 คนมาแล้ว แต่จะมีใครรู้บ้างไหมนะ ว่าพวกเรา แพทย์ พยาบาลจำนวนไม่น้อย ที่เป็นคนฉีด Astra ให้กับคนอื่น เพิ่งเคยได้รับเพียง Sinovac เพียงสองเข็ม ไปตั้งแต่มีนาและเมษายนที่ผ่านมาเท่านั้น

เราส่งรายชื่อแพทย์พยาบาล เกสซ์กร นักรังสีเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์และจนท.เวรเปล ตลอดถึงบุคลากรอื่นๆที่ทำงานด้านหน้าในโรงพยาบาล ที่แสดงความจำนงขอรับวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่สามเป็น Pfizer ที่ได้รับบริจาคมาจากสหรัฐอเมริกาไปที่กระทรวงโดยผ่านจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ตามกติกาและเงื่อนไขที่สธ. กำหนด ทุกอย่าง แต่เมื่อวันศุกร์บ่าย เราเพิ่งได้รับทราบที่เราได้รับการจัดสรรให้บุคลากรด้านหน้าเพียงร้อยละ 60 ของจำนวนคนที่ส่งรายชื่อไปเท่านั้น ทั้งที่เราระบุชื่อ ตำแหน่งหน้าที่ และส่งรายชื่อผู้ที่ขอฉีดบูสเตอร์ Pfizer ไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนบุคลากรทั้งหมดที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลในขณะนี้ด้วยซ้ำ

ความยากลำบากของการบริหารงานก็คือ เราจะอธิบายกับกลุ่มแพทย์แต่ละกลุ่มที่ทำหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลได้อย่างไรว่าในกลุ่มแพทย์สาขาใด ในจำนวน 15 คนที่ร้องขอ จะมีแพทย์ได้รับวัคซีนเพียงกี่คน อีกหกคนไม่ได้ และเราจะอธิบายกับพยาบาลในวอร์ด ICUโควิดได้อย่างไรว่า 10 คนที่ทำงานอยู่ในวอร์ดเดียวกัน และเคยฉีด Sinovac มาคนละสองเข็มนั้น จะมีคนได้รับวัคซีน Pfizer เพียงหกคนเท่านั้น อีกสี่คนให้รอไปก่อน

และถ้าคนของเราตอบ และดูเหมือนว่ามีความชอบธรรมที่จะตอบด้วย ว่าถ้าเขายังไม่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่สามเหมือนเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกัน ขอให้พวกเขาได้หยุดทำงานไปก่อน จนกว่าเขาจะได้รับวัคซีนเหมือนเพื่อนคนอื่นๆที่ทำงานอยู่ด้วยกัน เพื่อความปลอดภัยของชีวิตของเขาเอง ของครอบครัวและของญาติที่บ้านของเขาด้วยแล้ว พวกเราที่เป็นผู้บริหารจัดการ จะขอให้เขามาทำงานที่เสี่ยงภัยต่อไปอีกด้วยเหตุผลอย่างไรดีนะ

เราอยากจะขอร้อง ไปยังผู้กำหนดนโยบายว่าถ้าจะต้องประหยัควัคซีนเก็บไว้เพื่ออะไรก็ตาม ขอให้ไปใช้ส่วนที่พูดกันว่าสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉินหรือส่วนที่กันไว้เพื่อการวิจัยนั้นเถิด ขออย่าได้ทำให้ผู้คนที่รออยู่ด้านหน้าในทุกรัฐบาลต้องรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ และทำให้เกิดความระส่ำระสาย เกิดปัญหาเรื่องขวัญกำลังใจขึ้นในหมู่กำลังรบที่อ่อนล้า และรบบายืดเยื้อยาวนานมาแล้วของเราเลย

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/>

ที่รพ.สนามธรรมศาสตร์ วันนี้เรารับผู้ป่วยใหม่เข้ามาอีก 27 คนและ
ส่งผู้ป่วยที่หายแล้วกลับบ้านได้ 31 คน แต่วันนี้ต้องส่งผู้ป่วยที่อาการ
ไม่ดีขึ้นเข้าดูแลรักษาที่รพ.ธรรมศาสตร์มากถึง 4 รายทำให้ จำนวน
ผู้ป่วยที่เหลืออยู่คือ 385 คน

ถ้านับตั้งแต่ต้นเมษายนเป็นต้นมา เราสู้รบในสงครามโควิดระลอกนี้
มาเกือบห้าเดือนแล้วนะและคงต้องรบนกันต่อไปอีกหลายเดือน
สุดท้าย คงต้องพยายามหาทางอยู่ร่วมกับมันให้ได้ โดยสร้างแนวที่
มันในโรงพยาบาลต่างๆซึ่งเป็นแนวรับสุดท้ายให้เข้มแข็ง ทำให้
ประชาชนตระหนักเรื่องระวังป้องกันตัวให้มากที่สุด กับเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันโดยวัคซีนให้กว้างขวางที่สุด

ทั้งสามแนวทางนี้พวกเราที่นี้บากบั่นพากเพียรทำงานกันมายาวนาน
มากแล้ว แต่ก็ดูเหมือนว่า ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนัก
ขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือสนับสนุนก็ลุ่มๆดอนๆอยู่วัคซีนก็
มาบ้างไม่มาบ้าง โดยไม่ค่อยมีใครมาบอกเล่า หรืออธิบายให้ฟังว่า
เรื่องมันลึกซึ้งซับซ้อนซ่อนเงื่อนอย่างไร แต่ช่างเถอะ พวกเราทำใจ
ได้ และก็คงจะทำการที่เราคิดว่าเป็นหน้าที่ของเราที่มีอยู่ต่อไป ให้ดี
ที่สุด

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/>

รพ.เกษมราษฎร์บางแคเปิดจอง วัคซีน 'โมเดอร์นา' 2พันเข็มเริ่ม9โมงเช้าวันนี้

รพ.เกษมราษฎร์บางแค เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา 2,000 เข็ม ผ่านทางออนไลน์ 9 โมงเช้าวันนี้ วัคซีนทยอยเข้า ม.ค.ปีหน้า



เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Kasemrad BK Hospital” ระบุข้อความว่า ข่าวดี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค เปิดรับจอง วัคซีน Moderna ผ่านช่องทาง online โดยลงทะเบียน ผ่าน link นี้ <https://forms.gle/goESUxceJqCNza3i9> กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กรณีกรอกข้อมูลไม่ครบทางโรงพยาบาลขออนุญาตตัดสิทธิ์ ทางโรงพยาบาลจะทำการจัดสรรวัคซีนตามลำดับการลงทะเบียนของท่าน โดยจะทำการแจ้งผลการจัดสรรและการชำระเงินอีกครั้ง เริ่มจองวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม เวลา 09.00น. เท่านั้น !! จำนวน 2,000 เข็ม วัคซีนในรอบนี้จะทยอยมาประมาณ มกราคม 2565

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/>

ส่งเจ้าหน้าที่รพ.ตำรวจตรวจหาเชื้อโควิดประชาชนรอบแฟลตบก.น.7-8

ลุยตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่แฟลตตำรวจบก.น.7-8 พันกว่าราย มีประชาชนละแวกใกล้เคียงเข้ารับการตรวจด้วย



วันที่ 8 ส.ค. พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. กล่าวว่า พล.ต.ท.อัศวินพงษ์ พงษ์เกษตรรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหาจาร์ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจและคณะผู้บังคับบัญชาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 เชิงรุกโดยใช้สถานที่ของแฟลตตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 และตำรวจนครบาล 8 เป็นสถานที่ตรวจคัดกรอง มีประชาชนชุมชนใกล้เคียง และข้าราชการตำรวจพร้อมครอบครัว เข้ารับการตรวจ โดยสำหรับพื้นที่ตำรวจนครบาล 7 มีผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน 684 ราย และในพื้นที่ตำรวจนครบาล 8 จำนวน 773 ราย รวม 1,457 ราย โฆษกตร. กล่าวอีกว่าขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ประชาชนที่เข้าร่วมการตรวจคัดกรองในวันนี้ และได้มอบอุปกรณ์การตรวจให้กับทีมโรงพยาบาลตำรวจพร้อมมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ ประชาชนและครอบครัวตำรวจ

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/articles/118166/>

สังคมออนไลน์ภาคกลาง... คณะกรรมการโรคติดต่ออยุธยา พร้อมแก้ปัญหาการนำผู้ติดเชื้อโควิด

พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์กับ "ข่าวสังคมออนไลน์" นำเสนอข่าวสารรอบตัว รวมถึงกิจกรรมตามแต่ละพื้นที่ต่างๆ อีกมากมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ทุกเหตุการณ์...



คณะกรรมการโรคติดต่ออยุธยา พร้อมแก้ปัญหาการนำผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ระบบการรักษา HI/CI เพิ่มช่องทางให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ ตั้งแต่ 08.00-16.00 น. และความช่วยเหลือทาง Call Center หมายเลข 0-3532-1456 ตลอด 24 ชม.

นายภานุ แยมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 38/2564 ผ่านระบบ Zoom จากห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยังทุกอำเภอ และได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล ส.ส.พระนครศรีอยุธยา เขต 3 มาร่วมประชุมครั้งนี้ โดยมี นายประทีป การมิตร์ ปลัดจังหวัด พันเอก (พ) เพิ่มศักดิ์ ขุนโชลน รอง ผอ.รณ.จว. นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายก อบจ. นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ตัวแทนภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom เพื่อติดตามและกำหนดมาตรการการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในจังหวัดฯ รวมทั้งพิจารณามาตรการเร่งด่วนให้สอดคล้องตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 ฉบับที่ 30 และคำสั่ง ศบค. ที่ 11/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเร่งรัดแก้ปัญหาการระบวนการนำผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ระบบการรักษา Home/Community Isolation ให้รวดเร็วขึ้น

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/articles/118166/>



โดยที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด
ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคลังสเตอร์ภายในเรือนจำจังหวัด และ
พัฒนาสถานบำบัดพิเศษ พบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 ร่วม 1,362 คน มีเจ้าหน้าที่
ติดเชื้อ 9 ราย ทั้งนี้ คณะกรรมการควบคุมโรค มอบให้ทางเรือนจำดำเนินการนำผู้
ต้องขังตรวจพบเชื้อแยกกักห้องแยกกักโรคในแดน B เจ้าหน้าที่ให้ทำ HI ที่บ้านพัก
ทำ Bubble เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและ SEAL ผู้ต้องขังทุกแดน งดการเคลื่อน
ย้าย ประสาน รพศ.พระนครศรีอยุธยา และ รพ.กลางราชทัณฑ์ ขอรับการ
สนับสนุนยา Favipiravir ให้แก่ผู้ต้องขังสี่เหลี่ยม และประสานจัดหาฟ้าทะลายโจร
ให้กับผู้ต้องขังทุกรายตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ ประสาน สคร. 4 ในการตรวจ
เอกซเรย์ปอดผู้ต้องขังทุกราย ด้วยรถเอกซเรย์พระราชทาน จัดตั้งโรงพยาบาล
สนามในเรือนจำจังหวัด รองรับผู้ป่วย จำนวน 300 เตียง จัดตั้ง DATA Center ใน
เรือนจำเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล และบันทึกข้อมูลผู้ป่วยประสานข้อมูลกับโรงพยาบาล
แม่ข่าย (รพศ.พระนครศรีอยุธยา) เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่
ระบาดไปในวงกว้าง โดยให้ทางเรือนจำและทัณฑสถาน จัดส่งข้อมูลความคืบหน้า
ให้กับคณะกรรมการโรคติดต่อทราบอย่างต่อเนื่อง (เผอญ – วุฒิภัทร ไทยสม /
อยุธยา)

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/articles/118166/>

มทร.เปิดศูนย์เกษตร อาหารปลอดภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า คณะได้จัดตั้งศูนย์ ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ (Excellent Center in Agricultural and Food Safety) เป็นศูนย์ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านเกษตรและอาหารปลอดภัยพร้อมถ่ายทอดให้เกษตรกรตามความเหมาะสมและความต้องการของพื้นที่ มีคลินิกให้คำปรึกษาและบริการวิชาการประกอบด้วยหลากหลายสาขาวิชา อาทิ เทคโนโลยีการผลิตพืช สัตวศาสตร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เครื่องจักรกลการเกษตร และวิทยาศาสตร์การแปรรูปอาหาร เป็นต้น ที่เกษตรกร/หน่วยงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในการพัฒนาต่อยอดการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังมีการบริการวิเคราะห์คุณภาพของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ดิน ปุ๋ย และน้ำ การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัยพัฒนาในการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรท้องถิ่น การบริการเครื่องมือแปรรูปอาหารและวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารสู่อาหารปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด บริการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย รวมทั้งการขับเคลื่อนการเกษตรสมัยใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อให้เกษตรกรก้าวหน้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรและอาหารในการพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการแข่งขันต่อไป (เผอญ - วุฒิกัทร ไทยสม / ออยุธยา)

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/articles/118166/>



ตรวจเยี่ยม ศูนย์พักคอย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ที่ศูนย์พักคอย ตำบลสามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย (community isolation) ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีนายวัชระ กระแสร์ฉัตร นายอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน กำนัน ผู้ให้บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว่า ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้กล่าวขอบคุณ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ที่เสียสละเพื่อพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชาญ ชุกกลิ่น / อยุธยา)

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/index.php>



10 อันดับจังหวัดติดโควิดสูงสุด 'กทม.' ยังทะลุ 3 พันคน-‘อุบลฯ-โคราช’ ยอดพุ่ง

วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 13.03 น.

9 สิงหาคม 2564 "ศูนย์ข้อมูล COVID-19" รายงานสถานการณ์ 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่สูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.กรุงเทพมหานคร 3,114 ราย
- 2.สมุทรปราการ 1,388 ราย
- 3.สมุทรสาคร 1,378 ราย
- 4.ชลบุรี 1,318 ราย
- 5.นนทบุรี 803 ราย
- 6.ปทุมธานี 708 ราย
- 7.อุบลราชธานี 615 ราย
- 8.นครปฐม 557 ราย
- 9.สระบุรี 504 ราย
- 10.นครราชสีมา 440 ราย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/index.php>



สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อในวันนี้ พบว่า กทม. เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากเมื่อวาน 3,080 ราย วันนี้ 3,114 ราย ขณะที่สมุทรปราการ สมุทรสาคร และชลบุรี ตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับเกินหลักพันคนอย่างต่อเนื่อง ที่น่าสนใจคือ อุบลราชธานี และนครราชสีมา มีจำนวนผู้ติดเชื้อขยับขึ้นมาอยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศ (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 10 อันดับจังหวัดติดเชื้อโควิดสูงสุด 'กทม.' ทะลุ 3 พันคน-3จว.ยังเกินหลักพัน)

มั่นคง ครองไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/index.php>



แจงด่วน! สสจ.เลยยืนยัน 'ทหารยศ ส.อ.'ฉีดไฟเซอร์ เป็นบุคลากรด่านหน้า

วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 13.02 น.

จากกรณีโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์โพสต์ของทหารรายหนึ่ง ไซ้บัตรคิวเข้ารับวัคซีนชนิดไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ในโครงการพิเศษ โดยเช็กอินที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย จนถูกเป็นที่ตั้งคำถามว่า ใช้สิทธิ์อะไรนั้น

ล่าสุด จากการสอบถามไปยัง นพ.ปริดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุข จ.เลย เปิดเผยว่า ในกรณีที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียที่เป็นข่าวไปนั้น ทหารนายคนดังกล่าว คือบุคลากรด่านหน้าที่ประจำอยู่ที่ รพ.ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28 โดยการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นั้น ทางสาธารณสุข จ.เลย ได้ฉีดให้กับบุคลากรจริงๆ ไม่มีนอกกลุ่มแน่นอน เพราะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ทุกโรงพยาบาลในเขต อ.เมืองเลย บุคลากรได้เดินทางมาฉีดที่ รพ.เลย ทั้งหมด โดยนายทหารนายนี้ คือบุคลากรทางการแพทย์แน่นอน และอนาคต ทหารที่ค่าย จะได้รับจัดสรรมาฉีดเพิ่มอีกแน่นอน เพราะเป็นกลุ่มด่านหน้า อีกทั้ง รพ.สนาม ได้อยู่ที่ค่าย ทั้งหมด 400 เตียง ทหารต่างก็ต้องเลี้ยง ทั้งต้องดูแลผู้ป่วย รับผู้ป่วย ฉะนั้นบุคลากรเหล่านี้ ก็ต้องได้รับ ถึงเขาไม่ใช่วิชาชีพทางการแพทย์ก็ตาม

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/index.php>



โควิด'กาณณ์บุรี'ติดเชื้อเพิ่ม 159 ราย ยอดสะสม 5,768 ราย

วันอาทิตย์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 19.07 น.

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาณณ์บุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในพื้นที่จังหวัดกาณณ์บุรี ข้อมูลวันที่ 8 ส.ค.64 ระบุว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 รายใหม่จำนวน 159 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 90 ราย ผู้ติดเชื้อนอกพื้นที่จังหวัด จำนวน 24 ราย ผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ จำนวน 45 ราย เรือนจำ 379 ราย สะสม 5,768 ราย หายป่วย 159 ราย สะสม จำนวน 1,502 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล จำนวน 4,222 ราย เสียชีวิต 0 ราย สะสม 44 ราย

สำหรับผู้ป่วยสะสม จำนวน 5768 ราย เป็นผู้ป่วยสะสมเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาณณ์บุรี ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค.จนถึงปัจจุบัน จำนวน 5389 ราย เป็นชาย 2458 ราย หญิง 2931 ราย มีภูมิสำเนาในพื้นที่ 13 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ทองผาภูมิ 106 ราย (+3 ราย) อ.เมือง 1179 ราย (+80 ราย) อ.ท่าม่วง 370 ราย (+9 ราย) อ.ไทรโยค 135 ราย (+2 ราย) อ.พนมทวน 195 ราย (+6 ราย) อ.ท่ามะกา 1877 ราย (+7 ราย) อ.ด่านมะขามเตี้ย 108 ราย (+1 ราย) อ.ห้วยกระเจา 36 ราย อ.หนองปรือ 219 ราย (+10 ราย) อ.บ่อพลอย 168 ราย (+1 ราย) อ.เลาขวัญ 60 ราย อ.สังขละบุรี 162 ราย (+12 ราย) อ.ศรีสวัสดิ์ 89 ราย (+6 ราย) นอกจังหวัด 662 ราย (+22 ราย) อยู่ระหว่างสอบสวน 23 ราย



มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/index.php>



ไทยยังหนัก! ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 19,603 ราย เสียชีวิต 149 ราย

วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 07.46 น.

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 รวม 19,603 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 19,290 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 313 ราย ผู้ป่วยสะสม 747,245 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 19,819 ราย หายป่วยสะสม 527,908 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 214,421 ราย เสียชีวิต 149 ราย





ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.maticchon.co.th/>

'อริรัฐ' เผยความคืบหน้าศูนย์พักคอย ลานหน้าโกดังสเตเดียม 90 เปอร์เซนต์แล้ว เตรียมเปิด 23 ส.ค.นี้

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 - 12:42 น.



'อริรัฐ' เผยความคืบหน้าศูนย์พักคอย รับกลุ่มผู้ป่วยโควิดสีเขียว เตรียมเปิดบริการ 23 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นายอริรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการตั้งศูนย์พักคอยที่แยกตัวออกจากชุมชน (Community Isolation) บริเวณลานด้านหน้าโกดังสเตเดียม ของการทำเรือแห่งประเทศไทย ว่าศูนย์ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในเบื้องต้น หรือคนไขสีเขียว เข้ามาพักรักษา โดยมีการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน

นายอริรัฐกล่าวว่า ศูนย์ดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขจากโรงพยาบาลวชิระดำเนินการตามขั้นตอน อีกทั้งโรงพยาบาลราชวิถีจะนำรถเอกซเรย์เคลื่อนที่มาเตรียมให้บริการกับผู้ที่มาพักรักษาหากสงสัยว่ามีอาการทางปอดร่วมจะทำการเอกซเรย์เพื่อให้การรักษาได้ทันเวลาที่

นายอริรัฐกล่าวว่า ศูนย์พักคอยที่ตั้งขึ้นใช้เดินที่สนาม จำนวน 3 หลัง ประกอบด้วยเดินใหญ่ 2 หลัง รองรับได้ 120 เตียง/หลัง เดินเล็ก 1 หลัง รองรับได้ 60 เตียง รวมทั้งหมดประมาณ 300 เตียง และจัดพื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลประจำศูนย์ พร้อมติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 26 ห้อง ห้องอาบน้ำน้ำอีก 30 ห้อง รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ฝ้าใบปิดล้อมพร้อมประตูเข้าออก ปูพื้นยกสูงพร้อมเสื่อน้ำมัน พัดลมขนาดใหญ่ แอร์เคลื่อนที่ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร ปลั๊กและตู้คอนโทรล

นายอริรัฐกล่าวอีกว่า สำหรับความคืบหน้าในขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 90% เหลือเพียงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและการทดสอบระบบ การวางระบบป้องกันน้ำเข้าเดินที่ และการติดตั้งห้องน้ำ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการผลิต คาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบและติดตั้งได้ภายในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการในทุกขั้นตอนตลอดจนการพิจารณาความพร้อมก่อนเปิดรับผู้ป่วยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด มีการประเมินจากทีมสาธารณสุขและ กทม. ในทุกขั้นตอน โดยท่านรัฐมนตรีช่วยฯ ได้มอบหมายให้การทำเรือฯ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมเปิดรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว เข้ามาพักรักษาได้ภายในวันที่ 23 สิงหาคมนี้

"ขอบคุณประธานกรรมการการทำเรือฯ ผู้บริหารการทำเรือฯ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพนักงานจิตอาสาของการทำเรือฯ ที่ร่วมช่วยเหลือด้วยความเสียสละ เพื่อให้การจัดตั้งศูนย์พักคอยนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเร็ว" นายอริรัฐกล่าว



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.maticchon.co.th/>

ลำปาง โคม่า พบเสียชีวิตเพิ่ม ผู้ป่วยแดงเข้ม ร่วมโครงการ รับคนลำปางกลับบ้าน รักษาต่อเนื่องกว่า 700 ราย



ลำปาง โคม่า พบเสียชีวิตเพิ่ม ผู้ป่วยแดงเข้ม ร่วมโครงการ รับคนลำปางกลับบ้าน รักษาต่อเนื่องกว่า 700 ราย

วันที่ 9 สิงหาคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ จ.ลำปาง พบว่า มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สูงอายุชาย อายุ 83 ปี และ 52 ปี ชาว จ.ลำปาง รวมสะสมในการระบาดรอบนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตแล้ว 7 ราย

ส่วนการเฝ้าระวังการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย ในวงคลัสเตอร์ห้างสรรพสินค้ามีคี่ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง ซึ่งมียอดสะสมผู้ติดเชื้อในวงนี้แล้ว 15 ราย เป็นทั้งพนักงานในห้าง และบุคคลใกล้ชิดในบ้านของพนักงานที่ป่วย

ภาพรวมวันนี้ จ.ลำปาง มีผู้ป่วยรายใหม่ เพิ่มขึ้นมา 51 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในโครงการระบบรับคนลำปางกลับบ้าน 36 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 15 ราย โดยยอดสะสมผู้ป่วยของ จ.ลำปาง มีจำนวน 1,351 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในโครงการระบบรับคนลำปางกลับบ้าน ที่มาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 753 ราย, คลัสเตอร์ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตตอารี อ.เมือง 178 ราย และตรวจพบในพื้นที่จังหวัด 420 ราย ในจำนวนยอดผู้ป่วยสะสมในพื้นที่ จ.ลำปาง มีผู้ป่วยได้รับการรักษาหายแล้ว 976 ราย เหลืออยู่ระหว่างรักษา 368 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ มีผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ 3 ราย ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปาง



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.matichon.co.th/>

นครพนม ติดเชื้อเพิ่ม 125 ราย กำลังรักษาอยู่ 1,490 ราย กลับบ้านวันนี้ 154 ราย

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 - 11:30 น.



นครพนม ติดเชื้อเพิ่ม 125 ราย กำลังรักษาอยู่ 1,490 ราย กลับบ้านวันนี้ 154 ราย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานสถานการณ์ ประจำวันที่ 9 ส.ค. 2564 พบผู้ป่วยยืนยัน 125 ราย (รายที่ 3,100 – 3,224) รวมสะสม 3,244 ราย รักษาหายแล้ว 1,722 ราย กำลังรักษาอยู่ 1,490 ราย กลับบ้าน 154 ราย เสียชีวิตสะสม 12 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 125 ราย การรักษาผู้ป่วย Covid-19 จ.นครพนม รักษาที่ รพ.นครพนม 26 ราย รพ.ธาตุพนม 21 ราย รพ.เรณูนคร 15 ราย รพ.นาหว้า 13 ราย รพ.โพนสวรรค์ 10 ราย รพ.ปลาปาก 10 ราย รพ.ท่าอุเทน 9 ราย รพ.ศรีสงคราม 8 ราย รพ.วังยาง 6 ราย รพ.นาทม 5 ราย รพ.บ้านแพง 1 ราย รพ.นาแก 1 ราย ทั้งหมด 2,591 เตียง ไข้ไป 1,490 เตียง คงเหลือ 1,101 เตียง ติดเชื้อจากนอกพื้นที่ 125 ราย เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงคน นครพนมไม่ประมาท การดอยาคอก ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เฝ้าระวังเรื่องผู้เดินทางเข้าพื้นที่ โดยเฉพาะมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ต้องมีการกักตัวอย่างเคร่งครัด



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.maticchon.co.th/>

โควิดไทยวันนี้ยังหนัก ติดเชื้อใหม่ 19,603 ราย เสียชีวิต 149 ราย

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 - 07:46 น.



โควิดไทยวันนี้ยังหนัก ติดเชื้อใหม่ 19,603 ราย เสียชีวิต 149 ราย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ศูนย์ข้อมูลโควิด 19 เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 รวม 19,603 ราย จำแนกเป็น

- ติดเชื้อใหม่ 19,290 ราย
- ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 313 ราย
- ผู้ป่วยสะสม 747,245 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
- หายป่วยกลับบ้าน 19,819 ราย
- หายป่วยสะสม 527,908 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
- ผู้ป่วยกำลังรักษา 214,421 ราย
- เสียชีวิต 149 ราย



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/>



“หมอธีระวัฒน์” เผยปมงานวิจัย “ยาฟาวิพิราเวียร์-ฟ้าทะลายโจร”

Mon, 2021-08-09 13:42 – hfocus team

หมอบุชา เพียรณินงานวิจัย “ยาฟาวิพิราเวียร์-ฟ้าทะลายโจร” ก่อนตัดสินใจว่าได้ผลหรือไม่ได้ผล ต้องขึ้นกับบริบทและสถานการณ์ หลักฐานควบคุม ชีตุนและสถาบันบาราศา ใช้ยาฟาวิ มาตั้งแต่เริ่มแรก ติดตามจนขณะนี้ประสิทธิภาพยังใช้ได้ ส่วนฟ้าทะลายโจรก็เช่นกันเป็นทางเลือกคนรักขาที่บ้าน

หลังจากช่วงที่ผ่านมามีการวิพากษ์วิจารณ์ปมงานวิจัยฟ้าทะลายโจร และยาฟาวิพิราเวียร์ รวมทั้งกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยโควิด19 นั้น

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2564 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมจุฬา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวถึงกรณีฟ้าทะลายโจร ยาฟาวิพิราเวียร์ ว่า ยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งมีงานวิจัยถึงข้อกังขาว่า ไม่ได้ผล แต่ความเป็นจริง ตนและสถาบันบาราศาเราใช้นานตั้งแต่ครั้งแรกในปี 2563 จนปัจจุบัน ยังมีประสิทธิภาพ ขณะที่จีน ใช้อธิปไตยก็ผลิตได้ อินเดียก็เช่นกัน

“สำหรับฟ้าทะลายโจร ก็เป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่อยู่บ้าน ตั้งแต่แรกที่คิดเชื่อ คู่กับยาฆ่าพยาธิ เพียงแต่ยาฆ่าพยาธิ ทางกรยังไม่มีการกำหนดออกมา แต่หลักๆ ฟ้าทะลายโจรได้ และเมื่ออาการยกระดับขึ้นก็จะใช้ฟาวิพิราเวียร์เข้ามา ซึ่งตรงกับข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น การตัดสินใจอะไร ขึ้นกับบริบทและสถานการณ์ หลักฐานควบคุมกันไป แต่สิ่งสำคัญ หากปลอดภัย และใช้ถูก ซึ่งเมื่อมีประโยชน์ควรใช้เลย” ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าว



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/>

ทั้งนี้ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ว่า

ถ้าพรุ่งนี้ทุกคนเลิกใช้และเลิกพูดถึงนัยสำคัญทางสถิติ โลกจะเป็นอย่างไร ก็ต้องใช้สมองในการคิดมากขึ้นแน่นอน คิดเยอะขึ้น และดูหลักฐานให้ครบ ใช้สถิติให้น้อย เอาเวลามาคิดดีกว่า

เราดูแคลน ยา สมุนไพรมากมาย ว่าทำการศึกษาในคนแล้ว สถิติไม่ตัดสิน ว่าดี และโยนมันทิ้ง

แต่กลไกของยา สาร กลไกโรค การเฝ้าสังเกตการตอบสนองในสถานการณ์จริง ช้าแล้วช้าเล่า แม้จะไม่ได้มีทุนวิจัยเครื่องมือ หูรหุรา แต่ “คนทุกคนเข้าถึงได้ เสมอภาค และมีความปลอดภัย ”

ทั้งนี้ ยาพื้นๆ ด้านอักเสบ ด้านไวรัสได้ ยาสมุนไพร ยาต้านซึมเศร้า ผ่าน serotonin ด้านอักเสบ mast cell ผ่านทาง กลไกเกร็ดเลือด และmelatonin ยาต้านมะเร็ง ผ่านทางไรโบโซม ยาฆ่าพยาธิ เป็นต้น

“ประเทศจนๆ ถ้าเรียนรู้อะไร ยา ใดๆ ยาโบราณ ที่หมดสิทธิบัตร หากจากรวบรวม จากตำรา ไม่ต้องทำเองก็ได้ และรู้กลไกโรค นำมาผสมผสาน และติดตามการใช้ จะดีเลิศประเสริฐ ประหยัดเงิน ช่วยชีวิตได้ ไม่ใช่ ต้องทำตามเสมอไป จะเข้าไปและงบบໍ่ไม่มี คนก็เข้าไม่ถึง”



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/>



สบส.เผยกรณีร่างพ.ร.ก.จำกัดความรับผิดชอบบุคลากรสาธารณสุข รักษาโควิด รวมกลุ่มบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ วัคซีน

Mon, 2021-08-09 14:43 – hfocus team

สธ.ชี้พร้อมรับฟังความคิดเห็น ร่างพ.ร.ก.จำกัดความรับผิดชอบบุคลากรสาธารณสุขรักษาผู้ป่วยโควิด19 เผยกฎหมายคุ้มครองครอบคลุมบุคลากรสาธารณสุข ทั้งผู้ประกอบการวิชาชีพ ผู้ประกอบโรคศิลปะแขนงต่างๆ อาสาสมัครสาธารณสุข บุคคลหรือคณะบุคคลต่างๆที่มีส่วนในการจัดหาวัสดุทางการแพทย์ วัคซีน ย้ำแต่การคุ้มครองต้องเป็นไปด้วยความสุจริต และเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 ส.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กล่าวถึง ร่าง พ.ร.ก. จำกัดความรับผิดชอบสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโควิด19 ว่า จากการระบาดของโควิด19 ที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้เข้ามาดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่แน่นอนว่าในภาวะฉุกเฉิน ความจำกัดต่างๆ ย่อมมีเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไม่ทั่วถึง การที่จำเป็นต้องมีกฎหมายคุ้มครองคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยการมีกฎหมายคุ้มครองในการป้องกันการถูกฟ้องร้อง จะทำให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการทำงาน รวมทั้งมีข้อเสนอจากองค์กรวิชาชีพ สภาวิชาชีพต่างๆ และทางสมาคมรพ.เอกชนเสนอให้มีกฎหมายลักษณะนี้

“เบื้องต้น สธ.ได้ตั้งคณะทำงานยกร่าง โดยมอบหมายให้ สบส. เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งวิชาชีพ ทั้งกฎหมาย เพื่อให้มีกลไกคุ้มครองผู้ทำงานในช่วงระบาดให้ทำงานอย่างเต็มที่ โดยร่างกฎหมายนี้ ครอบคลุมใครบ้างนั้น หลักสำคัญคือการจำกัดความรับผิดชอบของบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด19 บุคลากรที่จะได้รับการคุ้มครอง คือ บุคลากรสาธารณสุข ทั้งผู้ประกอบการวิชาชีพ ผู้ประกอบโรคศิลปะแขนงต่างๆ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างๆที่มาช่วย บุคคลหรือคณะบุคคลต่างๆที่มีส่วนในการจัดหาวัสดุทางการแพทย์ วัคซีน เพราะมองว่า กระบวนการรักษา มาตั้งแต่ต้นทางการจัดหาเครื่องมือเครื่องไม้ การเตรียมสถานที่ การรักษาด้วยยา การบำบัดต่อไป” นพ.ธเรศ กล่าว



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/>

นพ.ธเรศ กล่าวอีกว่า สถานที่ใดบ้างที่จะคุ้มครอง 1. สถานพยาบาลทั้งรัฐ และเอกชน 2. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น รพ.สนาม รถฉุกเฉินที่ต้องออกไปรับผู้ป่วย หรือการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่เฉพาะ เป็นต้น ส่วนการดูแลการคุ้มครองนั้น โดยบุคลากรที่กล่าวอ้างถึงต้องทำในสถานพยาบาล หรือนอกสถานพยาบาลที่เรากำหนด และการดูแลรักษาต้องเพื่อประโยชน์สาธารณะ และทำภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินขณะนี้ รวมทั้งการดูแลการคุ้มครองไม่ใช่ทุกกรณี ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้กรอบ โดยการกระทำนั้นต้องทำโดยสุจริต

พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า การมีกฎหมายมาคุ้มครองให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัย และทำงานได้เต็มที่ เพื่อดูแลประชาชนได้มากที่สุด ก็จะทำให้การทำงานสะดวกขึ้น ไม่ติดขัด และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งทุกวิชาชีพเห็นด้วยกับเรื่องนี้

เมื่อถามถึงกรณีบุคลากรที่ไม่ต้องรับผิดชอบตามร่างกฎหมายนี้ มีตัวอย่างบุคลากรกลุ่มใด หรือทำงานแบบใด นพ.ธเรศ กล่าวว่า ทางการแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม เป็นสิ่งแวดล้อมที่เราจัดขึ้น เพื่อรองรับคนไข้ที่มีจำนวนมาก บางครั้งเครื่องมืออาจมีข้อจำกัด เรื่องสถานที่ ที่ไม่เหมือน รพ. 100% เรื่องทิศทางต่างๆ ทั้งแนวทางการรักษาที่เปลี่ยนไปตลอด หรือแม้แต่วัคซีน ความรู้ก็ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นมากในการมีกฎหมายนี้มาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร

ขณะที่ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร กล่าวว่า ในเรื่องการรักษาพยาบาล ซึ่งทุกอย่างเป็นความรู้ใหม่ ก็เรียนรู้ไปด้วยกัน หลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันข้อจำกัดของบุคคล ของสถานที่ รวมทั้งบุคลากรก็มี และแตกต่างกัน แต่แม้ร่างกฎหมายจะบอกว่าไม่ต้องรับผิดชอบ แต่ความเป็นจริงบุคลากรทุกคนรับผิดชอบทุกคน

นพ.ธเรศ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.ก. นี้ เป็นเจตนารมณ์ที่มุ่งให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ แต่เราก็ยินยติรับฟังความคิดเห็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมที่สุด ซึ่งยืนยันว่า บุคลากรทั้งรัฐ เอกชน และที่มาเป็นอาสาสมัครต่างยึดมั่นดูแลประชาชนอย่างเต็มที่